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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานหรือฝา่ยเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
 ประธาน มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้   

 1. ประธานแจ้งเรื่องการเชญิรองคณบดี และรองผู้อำนวยการศูนย์สำนัก สถาบัน    
เข้ารว่มประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย โดยมีเหตุผล 2 ขอ้ ดังนี ้  

1.1 ขยายการรับรู้ไปสู่ผู้บริหารและเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้บริหารให้มากขึ้นเพื่อ
ผลักดันการบริหารงานให้สำเร็จมากขึ้น  

1.2 ดำเนินการตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในการเตรียมบุคลากรในการ
เป็นผู้นำองค์กรให้เกิดการเรยีนรูร้ะบบบรหิาร และเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหนา้ในตำแหน่งบรหิาร
ที่สูงขึ้น  

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามระเบียบ จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ไม่มีสิทธิลงมติ     
แต่มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่   

2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธแ์ละงานประชุมสภามหาวิทยาลัย  แจ้งเรื่องการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน สำหรับผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

2.1 กลุ่มผู้บริหาร สามารถลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์ Bryan หรือ อาจารย์ Mark 
ได้ทุกวัน ๆ ละ 15 นาที เป็นการสนทนาแบบเผชิญหน้า ทั้งโดยตรงและผ่าน Application  

2.2 กลุ ่มอาจารย์ และเจ้าหน้าที ่ ซึ ่งอาจารย์ Bryan หรือ อาจารย์ Mark เป็น
ผู ้ออกแบบกิจกรรม EVERY DAY ENGLISH FOR UNIVERSITY STAFF โดยแบ่งกลุ ่มเรียนออกเป็น 4 
กลุ่ม เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน ๆ ละ 1.30 ชั่วโมง ดังนี้ 

  กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ และวันพุธ   ช่วงเช้า 
  กลุ่มที่ 2 เรียนวันจันทร์ และวันพุธ  ช่วงบ่าย 
  กลุ่มที่ 3 เรียนวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ช่วงเช้า 
  กลุ่มที่ 4 เรียนวันอังคาร และวันพฤหัสบดี ช่วงบ่าย 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเน่ือง 
3.1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 

มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มหาวิทยาลัย        
ราชภัฏจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                        
มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข ดังนี้       
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  1) แก้ไข ตัวชี้วัดในข้อ 4 ให้ใช้คำว่า “ครอบคลุมบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่”  
  2) แก้ไขตัวชี้วัด ข้อ 5 ให้เขียนว่า “ครอบคลุมนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่”   

  3) ให้เพิ่มเติมโครงการที่สร้างจิตสำนัก หรือโครงการต่อต้านการทุจริตสำหรับ
บุคลากร ไว้ในแผนดังกล่าวด้วย 
 2. มอบกองนโยบายและแผน ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และดำเนินการตามแผนดังกล่าวต่อไป 
 3. มอบผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณาข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาจากแบบประเมินการสอนออนไลน์  

 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
4.1 การขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษา 

มติที่ประชุม 1. รับทราบ สป.อว. แจ้งเรื่องการขยายเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษา ที่กำลัง
ศึกษาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
จนกว่านิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา หรือตามที่สภาสภาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร โดยไม่ต้อง
เสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาพิจารณา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษากำกับดูแลให้ได้
คณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  2. มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่งรายละเอียดข้อมูลของนกัศึกษา         
ที่เข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าว จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ให้คณะรับทราบ  

3. มอบคณบดีแจ้งสาขาวชิา เพื่อติดตามนักศึกษามาศกึษาให้สำเร็จการศึกษาตอ่ไป 
  4. มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำเสนอรายละเอียดข้อมูลต่อสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณากำหนดระยะเวลาการขยายระยะเวลาให้นักศึกษา ว่าจะ
ขยายจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา หรือกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน 

 
4.2 ขอแจ้งจำนวนนักศึกษาที่รายงานตัวภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2568 รอบที่ 1 Portfolio 
 มติที่ประชุม รับทราบจำนวนนักศึกษารายงานตัวภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2568 รอบที่ 1 

Protfolio  
 
4.3 รายงานผลการกำกับมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1.1 ประจำปีการศึกษา 2567 

มติที่ประชุม 1. รับทราบรายงานผลการกำกับมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1.1 ประจำปี
การศึกษา 2567 

2. มอบสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน กำกับติดตามคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา  มี
เอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้อาจารย์ทราบเพื ่อดำเนินการให้คุณสมบัติเป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานได้ทันเวลา 
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4.4 คะแนนเป้าหมายคาดการณ์และรายงานผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ 6 เดือน) 

 มติที่ประชุม รับทราบคะแนนเป้าหมายคาดการณ์และรายงานผลการดำเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบ 6 เดือน) 

 

4.5 รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 
มติที่ประชุม รับทราบการร้องเรียนประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 มีนักศึกษาร้องเรียนอาจารย์
ผู้สอน จำนวน 1 เรื่อง โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    
5.1 ขออนุมัติจ้างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 มติที่ประชุม 1. เห็นชอบให้คณะศึกษาศาสตร์ จ้างอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา จำนวน 2 ราย  โดยมีกำหนด
ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568 ดังนี้ 

1.1 นายไพโรจน์  กันทวงศ์   
1.2 นางจิรพันธ์  นามชวัด   

2. อัตราค่าจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
3. มอบคณะศึกษาศาสตร์ ประสานกองบริหารงานบุคคลเพื่อดำเนินการจ้างให้

เป็นไปตามระเบียบต่อไป 
 

5.2 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง มาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
มติที่ประชุม 1. เห็นชอบในหลักการการจัดทำ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง 
มาตรฐานการให้บริการของหนว่ยงานภายในมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แต่รายละเอียดอาจเปน็
ภาระของหน่วยงานมากเกินไป 

  2. มอบคณะกรรมการบริหารสำนักงาน พิจารณา ดังนี้ 
1.1 ทบทวนแผนการดำเนินการตามมาตรการเพื่อไม่ให้เป็นภาระของหน่วยงาน 

ควรเป็นมาตรฐานจากส่วนกลางโดยคณะให้ความร่วมมือ 
1.2 การกำหนดมาตรฐานที่ผสานกับแนวทางของ Thailand PSF  
1.3 มาตรฐานการให้บริการให้ดำเนินการเป็นระยะ ๆ โดยในระยะแรกให้

ดำเนินการมาตรฐานด้านการให้บริการนักศึกษาก่อน 
 

5.3 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการไปราชการของบุคลากร 
พ.ศ. .... 

มติที่ประชุม 1. มอบงานนิติการ ทบทวน ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการไปราชการของบุคลากร พ.ศ. .... เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปฏิบัติได้ 
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  2. เมื ่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว นำเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

 
5.4 ร่าง แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 มติที่ประชุม 1. เห็นชอบ ร่าง แผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม 

2. มอบสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการตามแผนดังกล่าวต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ  
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีเรื่องแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ 

1. ผู ้อำนวยการสถาบันวิจ ัยและพัฒนา แจ้งความคืบหน้า เกี ่ยวกับงานวิจัย           
2 ประเด็น ดังนี้ 

 1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เปิดรับ Concept Paper มีอาจารย์เสนอมา
ทั้งสิ้น 32 โครงการ และมีนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าสู่กระบวนการ จำนวน 55 คน ซึ่งก่อนสงกรานต์
จะมีการทบทวน Concept Paper เพื่อนำข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ทีมงานได้ประเมินในเบื้องต้น และส่งคืน     
ให้นักวิจัยเพื่อพัฒนา โดยจะมุ่งเน้นว่าอะไรที่ควรปรับ อะไรที่ควรเกิดขึ้น เช่น เครื่องมือในการวิจัย การ
ทบทวนงานวิจัย เพื่อนำไปสู่การจัดทำแบบสอบถามฉบับเต็ม ซึ่งหลังสงกรานต์จะนำแบบสอบถามฉบับ
เต็มมาหารือกัน โดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมพัฒนา ซึ่งคิดว่าจะเป็นกลไกขับเคลื่อนงานวจิัย   
ที่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ได้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมามหาวิทยาลัยมีงบประมาณเงิน
รายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัย 4 ล้านบาท ใช้ไป 2 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าปีนี้จะใช้งบประมาณ พ.ศ. 2568 
เงินรายได้ให้มากขึ้น พร้อมทั้งผลักดันการของบวิจัยจากภายนอกให้ได้มากขึ้น  

 1.2 การสร้างกลไกเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้ โดยการจัดอบรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา วันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. เพ่ือผลักดันผลผลิตจากการวจิัยไปสู่การจดทรัพย์สนิ
ทางปัญหา  โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาให้การอบรมในครั้งนี้ 

2. นางสาวขวัญหล้า ชัยชนะ แจ้งโครงการอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพ่ือ
ส่งเสริมการบรรลุผลลัพท์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้อาจารย์หลักสูตร 
ค.บ. จำนวน 14 หลักสูตร ในวันที่ 6-7 เมษายน 2568 โดยคณบดีคณะศึกศาสตร์แจ้งรายละเอียด
เพิ่มเติม ดังนี้ 

 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร เรื่อง
แรกที่จะดำเนินการ ได้แก่ การพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่กรอบมาตรฐานสมรรถนะ Thailand PSF เพ่ือ
พัฒนาศึกยภาพอาจารย์ ซึ่งกำหนดไว้ 2 ตอน คือ 1) อาจารย์ที่ไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษาต้องมีระดับ 2 
ขึ้นไป 2) อาจารย์ที่มีวุฒิด้านการศึกษา ในปี พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป อาจารย์สาย ค.บ. จะต้องพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้ได้ระดับ 2 จึงได้นำหารืออธิการบดีเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้นโยบานในการพัฒนา
อาจารย์ในช่วงปิดภาคเรียน จึงได้ประสานวทิยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ Thailand PSF โดยตรง จาก มศว. 



~ ๕ ~ 
 

มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2568 โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หลักสูตร ค.บ. ซึ ่งในปี            
พ.ศ. 2570 จะต้องเข้าสู่การพัฒนาให้ได้ระดับ 2  จึงขอเชิญอาจารย์ที่มีวุฒิ ค.บ. ทั้งหมดเข้าร่วมอบรม 
และอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิ ค.บ. หากสนใจสามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โดยกองบริหารงานบุคคล จะแจ้ง
รายละเอียดการอบรมให้คณะรับทราบต่อไป 

3. ผู ้ช ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา แจ้งตามที ่มหาวิทยาลัย            
ได้กำหนดให้มีการประชาพิจารณ์แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายวิชาการ ในวันที่           
31 มีนาคม 2568 ในช่วงบ่ายซึ่งตรงกับการอบรมหลักสูตร AUN-QA นั้น สำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้จัดทำกำหนดการให้อาจารย์ที่เข้าอบรม ได้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ในช่วงบ่ายได้   

4. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ แจ้งโครงการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ  
โดยกำหนดวันชั่งน้ำหนักในวันที่ 3-4 และ 10-11 เมษายน 2568 และปิดกิจกรรมลดน้ำหนักในวันที่ 
9 กันยายน 2568 

5. ประธานแจ้งเปลี่ยนกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 
22 เมษายน 2568 จากเดิม 09.30 น. เปลี่ยนเป็น 13.30 น. 

6. นัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป ครั้งที่ 6/2568 วันองัคาร
ท่ี 8 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น.  (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  
 
         (นางสาวมณฑารัตน์  ชูพินิจ) 
                  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  
                     รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 
                  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 


